



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

fb กรมส่งเสริมการเกษตร  
yt กรมส่งเสริมการเกษตร  
x กรมส่งเสริมการเกษตร  
twee ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 15 มกราคม 2568

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
งานประกวดกล้วยไม้ ภายใต้แนวคิด “Beyond & Journey of Siam Orchids”	1	เกษตรฯ ชวนชมการประกวดกล้วยไม้ ชิงถ้วยพระราชทาน 16 ม.ค. นี้ที่ สยามพารากอน	เว็บไซต์ thailandplus
			เว็บไซต์ เดลินิวส์
			เว็บไซต์ RYT9
			เว็บไซต์ เทคโนโลยีชาวบ้าน
			FB: เรื่องเล่าข่าวเกษตร
FB: เรื่องเล่าข่าวเกษตร			
ขับเคลื่อนงานส่งเสริม การเกษตร	2	เกษตรเขต 2 ประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3	เว็บไซต์ newswit
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
สินค้าเกษตรปลอดภัย	3	เกษตรจังหวัดกระบี่เปิดโครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฟาร์ม การแปรรูปตามความต้องการของตลาด มาตรฐานฟาร์ม GAP ผัง โพรง	เว็บไซต์ NBT Connex
งานรณรงค์สร้างการ รับรู้และการเรียนรู้ การเกษตร	4	เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้และการ เรียนรู้การเกษตร	เว็บไซต์ บ้านเมือง
การเกษตรที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	5	เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้วรุกส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	เว็บไซต์ สยามรัฐ
ต่อทะเบียนวิสาหกิจ ชุมชน และเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน	6	เกษตรลำปาง ชวนต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครือข่าย วิสาหกิจชุมชนภายใน 30 ม.ค. นี้	เว็บไซต์ PRD
คัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร ดีเด่น ระดับจังหวัด	7	เกษตรอำเภอบ้านลาด ประวดคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทาง การเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2568	เว็บไซต์ NBT Connex
			เว็บไซต์ NBT Connex
โครงการเชื่อมโยง สินค้าเกษตรปลอดภัย	8	NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล เกษตรจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการ เชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัย	YT: NEWS NBT PHUKET TV
ปราชญ์เกษตรของ แผ่นดิน	9	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้นำ ชุมชน ต.ป่าเต็ง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2568	เว็บไซต์ NBT Connex
งานรณรงค์สร้างการ รับรู้และการเรียนรู้ การเกษตร	10	เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้และการ เรียนรู้การเกษตร	เว็บไซต์ บ้านเมือง

ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง	11	เขตรนนทบุรี จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่เกาะเกร็ด	เว็บไซต์ NBT Connex
งานรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	12	เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2568 ครั้งที่ 1	เว็บไซต์ สยามรัฐ
การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	13	เกษตรอำเภอกำแพงแสนส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	เว็บไซต์ สยามรัฐ

## เกษตรฯ ชวนชมการประกวดกล้วยไม้ชิงถ้วยพระราชทาน 16 ม.ค. นี้ที่ สยามพารากอน



นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวยุทธศาสตร์กร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร สามารถเข้าถึงตลาดที่หลากหลายเชื่อมโยงกับผู้ผลิตได้โดยตรง ซึ่งกล้วยไม้ นับเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงกำหนดจัดงานประกวดกล้วยไม้ ภายใต้แนวคิด “Beyond & Journey of Siam Orchids” ในวันที่ 16 มกราคม 2568 เวลา 07.30 – 20.00 น. นับเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ใหม่ ๆ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงจากเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศ เพื่อชิงเงินรางวัล โล่รางวัลและถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานประกวดจะมีเกษตรกรนำต้นกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ซึ่งมีความสวยงามชวนให้ตื่นตาตื่นใจ โดยในการแข่งขันจะแบ่งกล้วยไม้เป็นสองประเภทคือกล้วยไม้ต้นและกล้วยไม้ตัดดอก ในส่วนของกล้วยไม้ต้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 กลุ่มพัฒนาพันธุ์ และกลุ่มที่ 2 กลุ่มสวยงาม 5 ประเภทตามเผ่าย่อยคือ 1) Aeridinae (เจริณูทางยอด) 2) Cypripedioideae (รองเท้านารี) 3) Dendrobieae (หวาย) 4) Laeliinae (คัทลียา) และ 5) อื่น ๆ ซึ่งผู้เข้าชมจะเห็นความแปลกใหม่และพบเห็นได้ยากของสีดอกกล้วยไม้ ลักษณะช่อดอกและปริมาณการออกดอกที่สมบูรณ์สวยงาม สำหรับกล้วยไม้ตัดดอก แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1) *Dendrobium* (หวาย) 2) *Aranda, Arachnis, Aranthera* และลูกผสม และ 3) อื่น ๆ เช่น *Vanda* และลูกผสม *Oncidium* เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ภายในงานผู้เข้าชมจะเห็นถึงสีสัน รูปทรงกลีบดอก ขนาดดอกและพันธุ์กล้วยไม้ที่งดงามคือมีดอกใหญ่และสีสดใสจากวิธีการบำรุงเลี้ยงที่ทันสมัย ชวนให้เรียนรู้ศึกษาอีกด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมการประกวดกล้วยไม้ของเกษตรกรไทยได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2568 ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 3 ฝั่งทิศเหนือ (North) ศูนย์การค้าสยามพารากอน

## กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญเที่ยวงาน “Beyond & Journey of Siam Orchids”

ขอเชิญชวนเข้าร่วม  
ประกวดกล้วยไม้

ชิงเงินรางวัล โล่รางวัล  
และถ้วยพระราชทานจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

**16 มกราคม 2568**

ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 3 ฟังก์ชันเหนือ (North)  
ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร



ช่องทางติดต่อ  
ประสานงาน



กำหนดการ



เกณฑ์การประกวด



กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญเที่ยวงาน “Beyond & Journey of Siam Orchids” กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการตลาด  
กลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญเที่ยวงาน “Beyond & Journey of Siam Orchids” กิจกรรมส่งเสริมการผลิตและการตลาด  
กลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ

วันที่ 16 มกราคม 2568

เวลา 07.30 – 22.00 น.

ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 3 ฟังก์ชันเหนือ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

พบกับ กิจกรรมภายในงาน การประกวดกล้วยไม้ ชิงเงินรางวัล โล่รางวัล และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิ  
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 17-19 มกราคม 2568

เวลา 10.00 – 22.00 น.

ณ Living Hall ชั้น 3 ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

พบกับ กิจกรรมภายในงาน

นิทรรศการกล้วยไม้

การจัดแสดงสิ่งประกวดที่ได้รับรางวัล

การจัดแสดงกล้วยไม้คุณภาพหลากหลายพันธุ์

ผสมผสมไม้ดอกไม้ประดับ

กิจกรรมส่งเสริมการขาย

เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อกล้วยไม้คุณภาพดี

กิจกรรม Workshop DIY จากกล้วยไม้



## เกษตรฯ ชวนชมการประกวดกล้วยไม้ชิงถ้วยพระราชทาน 16 ม.ค. นี้ที่ สยามพารากอน



นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวยุทธศาสตร์ องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร สามารถเข้าถึงตลาดที่หลากหลายเชื่อมโยงกับผู้ผลิตได้โดยตรง ซึ่งกล้วยไม้ นับเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงกำหนดจัดงานประกวดกล้วยไม้ ภายใต้แนวคิด "Beyond & Journey of Siam Orchids" ในวันที่ 16 มกราคม 2568 เวลา 07.30 - 20.00 น. นับเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ใหม่ ๆ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงจากเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศ เพื่อชิงเงินรางวัล โฉรางวัลและถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานประกวดจะมีเกษตรกรนำต้นกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ซึ่งมีความสวยงามชวนให้ตื่นตาตื่นใจ โดยในการแข่งขันจะแบ่งกล้วยไม้เป็นสองประเภทคือกล้วยไม้ต้นและกล้วยไม้ตัดดอก ในส่วนของกล้วยไม้ต้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 กลุ่มพัฒนาพันธุ์ และกลุ่มที่ 2 กลุ่มสวยงาม 5 ประเภทตามเผ่าย่อยคือ 1) Aeridinae (เจริญทางยอด) 2) Cyripedioideae (รองเท้านารี) 3) Dendrobieae (หวาย) 4) Laeliinae (คัทลียา) และ 5) อื่น ๆ ซึ่งผู้เข้าชมจะเห็นความแปลกใหม่และพบเห็นได้ยากของสีดอกกล้วยไม้ ลักษณะช่อดอกและปริมาณการออกดอกที่สมบูรณ์สวยงาม สำหรับกล้วยไม้ตัดดอก แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1) Dendrobium (หวาย) 2) Aranda, Arachnis, Aranthera และลูกผสม และ 3) อื่น ๆ เช่น Vanda และ

ลูกผสม Oncidium เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ภายในงานผู้เข้าชมจะเห็นถึงสีส้ม รูปทรงกลีบดอก ขนาดดอกและพันธุ์กล้วยไม้ที่งดงามคือมีดอกใหญ่และสีสดใสจากวิธีการบำรุงเลี้ยงที่ทันสมัย ชวนให้เรียนรู้ศึกษาอีกด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมการประกวดกล้วยไม้ของเกษตรกรไทยได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2568 ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 3 ฟั้่งทิศเหนือ (North) ศูนย์การค้าสยามพารากอน

## เกษตรกรฯ ชวนชมการประกวดกล้วยไม้ชิงถ้วย พระราชทาน 16 ม.ค. นี้ที่ สยามพารากอน



นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวยุทธศาสตร์กร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร สามารถเข้าถึงตลาดที่หลากหลายเชื่อมโยงกับผู้ผลิตได้โดยตรง

ซึ่งกล้วยไม้ นับเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงกำหนดจัดงานประกวดกล้วยไม้ ภายใต้แนวคิด “Beyond & Journey of Siam Orchids” ในวันที่ 16 มกราคม 2568 เวลา 07.30 – 20.00 น. นับเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ใหม่ ๆ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงจากเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศ เพื่อชิงเงินรางวัล โล่รางวัล และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานประกวดจะมีเกษตรกรนำต้นกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ซึ่งมีความสวยงามชวนให้ตื่นตาตื่นใจ โดยในการแข่งขันจะแบ่งกล้วยไม้เป็นสองประเภทคือกล้วยไม้ต้นและกล้วยไม้ตัดดอก ในส่วนของกล้วยไม้



ต้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 กลุ่มพัฒนาพันธุ์ และกลุ่มที่ 2 กลุ่มสวยงาม 5 ประเภทตามเผ่าย่อยคือ 1) Aeridinae (เจริญทางยอด) 2) Cyripedioideae (รองเท้านารี) 3) Dendrobieae (หวาย) 4) Laeliinae (คัทลียา) และ 5) อื่น ๆ

ซึ่งผู้เข้าชมจะเห็นความแปลกใหม่และพบเห็นได้ยากของสีดอกกล้วยไม้ ลักษณะช่อดอกและปริมาณการออกดอกที่ สมบูรณ์สวยงาม สำหรับกล้วยไม้ตัดดอก แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1) Dendrobium (หวาย) 2) Aranda, Arachnis, Aranthera และ ลูกผสม และ 3) อื่น ๆ เช่น Vanda และลูกผสม Oncidium เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ภายในงาน ผู้เข้าชมจะเห็นถึงสีสัน รูปทรงกลีบดอก ขนาดดอกและพันธุ์กล้วยไม้ที่งดงามคือมีดอกใหญ่และสีสดใสจากวิธีการบำรุงเลี้ยงที่ทันสมัย ชวนให้เรียนรู้ศึกษาอีกด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมการประกวดกล้วยไม้ของเกษตรกรไทยได้โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 3 ฝั่งทิศเหนือ (North) ศูนย์การค้าสยามพารากอน



## เรื่องเล่า ข่าวเกษตร

20 ชั่วโมง · 🌐

[https://www.facebook.com/story.php?story\\_fbid=1384376639549381&id=100039311755039&mibextid=wwXlfr&rdid=THqq9Jnt7yZgMLH](https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1384376639549381&id=100039311755039&mibextid=wwXlfr&rdid=THqq9Jnt7yZgMLH)

14 มกราคม 2568



## เรื่องเล่า ข่าวเกษตร

20 ชั่วโมง · 🌐

...

เกษตรฯ ชวนชมการประกวดกล้วยไม้ชิงถ้วยพระราชทาน 16 ม.ค. นี้ที่ สยามพารากอน

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบคลุมเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร/องค์กรเกษตรกร สามารถเข้าถึงตลาดที่หลากหลายเชื่อมโยงกับผู้ผลิตได้โดยตรง ซึ่งกล้วยไม้ นับเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญของไทย เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ไม่ตกไม่ประดับมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงกำหนดจัดงานประกวดกล้วยไม้ ภายใต้แนวคิด "Beyond & Journey of Siam Orchids" ในวันที่ 16 มกราคม 2568 เวลา 07.30 - 20.00 น. นับเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ใหม่ ๆ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงจากเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ทั่วประเทศ เพื่อชิงเงินรางวัล โล่รางวัลและถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานประกวดจะมีเกษตรกรนำต้นกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ซึ่งมีความสวยงามชวนให้ตื่นตาตื่นใจ โดยในการแข่งขันจะแบ่งกล้วยไม้เป็นสองประเภทคือกล้วยไม้ต้น และกล้วยไม้ตัดดอก ในส่วนของกล้วยไม้ต้น แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 1 กลุ่มพัฒนาพันธุ์ และกลุ่มที่ 2 กลุ่มสวยงาม 5 ประเภทตามเผ่าย่อยคือ 1) Aeridinae (เจริญทางยอด) 2) Cypripedioideae (รองเท้านารี) 3) Dendrobieae (หวาย) 4) Laeliinae (คัทลียา) และ 5) อื่น ๆ ซึ่งผู้เข้าชมจะเห็นความแปลกใหม่และพบเห็นได้ยากของสีดอกกล้วยไม้ ลักษณะช่อดอกและปริมาณการออกดอกที่สมบูรณ์สวยงาม

สำหรับกล้วยไม้ตัดดอก แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ 1) Dendrobium (หวาย) 2) Aranda, Arachnis, Aranthera และลูกผสม และ 3) อื่น ๆ เช่น Vanda และลูกผสม Oncidium เป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ภายในงานผู้เข้าชมจะเห็นถึงสีสัน รูปทรงกลีบดอก ขนาดดอกและพันธุ์กล้วยไม้ที่งดงามคือมีดอกใหญ่และสีสดใสจากวิธีการบำรุงเลี้ยงที่ทันสมัย ชวนให้เรียนรู้ศึกษาอีกด้วย

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมการประกวดกล้วยไม้ของเกษตรกรไทยได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2568 ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 3 ฝั่งทิศเหนือ (North) ศูนย์การค้าสยามพารากอน

[#กรมส่งเสริมการเกษตร](#) [#กล้วยไม้](#) [#สยามพารากอน](#) [#การประกวดกล้วยไม้](#) [#เกษตรกร](#) [#เกษตร](#)





เรื่องเล่า ข่าวเกษตร

1 วัน · 🌐

[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1384269442893434&set=a.707652403888478&type=3&rdid=BDcVuwTn39NXXwDN&share\\_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1BJJWs1j1f%2F](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1384269442893434&set=a.707652403888478&type=3&rdid=BDcVuwTn39NXXwDN&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1BJJWs1j1f%2F)

14 มกราคม 2568



เรื่องเล่า ข่าวเกษตร

1 วัน · 🌐

🎉 ประกาศ 🎉

กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้และผู้สนใจส่งกล้วยไม้เข้าประกวดชิงเงินรางวัล โล่รางวัลและถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันที่ 16 มกราคม 2568 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 3 ฟังทิศเหนือ (North) ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Beyond & Journey  
of Siam  
Orchids



กิจกรรมการประกวด  
กล้วยไม้

**16 มกราคม 2568**

ณ บริเวณลานจอดรถ ชั้น 3 ฟังทิศเหนือ (North)  
ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร

ชิงเงินรางวัล โล่รางวัล  
และถ้วยพระราชทานจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



ช่องทางติดต่อ  
ประสานงาน



กำหนดการ



เกณฑ์การประกวด



DOE  
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL EXTENSION

SIAM PARAGON  
The Pride of Bangkok

## เกษตรเขต 2 ประชุมขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ภาคตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 3



นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2568 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน วางแผนปฏิบัติงาน ในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2568 เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันในสำนักงานฯ ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสามารถ นำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี

โดยประเด็นการประชุมได้แก่ ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานฯ และหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลในภาคตะวันตก แผนปฏิทินตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2568 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (โครงการตามตัวชี้วัด) ทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง โครงการส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมเชิงพื้นที่ ประจำปี 2568 สถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่เกษตรภาคตะวันตก สถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชที่สำคัญในพื้นที่ภาคตะวันตก การคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี 2568 รางวัลเลิศรัฐประจำปี 2568 และการขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปี 2568

ทั้งนี้ นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้กำชับให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเน้นการดำเนินงานในเชิงรุกตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ แก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตร พร้อมยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันตกทั้ง 8 จังหวัด



## เปิดต่อทะเบียน-จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตลอดเดือนมกราคม 2568!

!! เร่งด่วน! สำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ต้องต่อทะเบียนประจำปี และผู้สนใจจดทะเบียนใหม่

💡 ทำไมต้องจดทะเบียน?

- ได้รับการรับรองตามกฎหมาย น่าเชื่อถือ
- ยกเว้นภาษีเงินได้ หากรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี
- เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ
- ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟรี
- ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียน อย.
- มีสิทธิรับงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

✅ ต่อทะเบียนง่ายๆ 2 ช่องทาง:

1. ยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
2. ออนไลน์ที่ <https://smce.doae.go.th> (ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

📄 เอกสารที่ต้องเตรียม:

- หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2)
- เอกสารแสดงการดำเนินกิจการ (ท.ว.ช.3)
- บัตรประชาชนผู้ยื่น
- แผนประกอบกิจการ
- ผลการดำเนินงาน

💪 ความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชน:

- มีผู้จดทะเบียนแล้ว 74,169 แห่งทั่วประเทศ
- สร้างรายได้รวมกว่า 8,036 ล้านบาท
- เป้าหมายปี 2568: เพิ่มมูลค่าสินค้า 4% ต่อปี

⚠️ อย่าลืม! ไม่ต่อทะเบียน 2 ปีติดต่อกัน = ถูกเพิกถอนทะเบียน

👉 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

## เกษตรจังหวัดกระบี่เปิดโครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฟาร์ม การแปรรูปตามความต้องการของตลาด มาตรฐานฟาร์ม GAP ผัสดังโพรง



วันนี้ 14 มกราคม 2568 นายประคอง อุษาคัมภ์ เกษตรจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฟาร์ม การแปรรูปตามความต้องการของตลาด มาตรฐานฟาร์ม GAP ผัสดังโพรง ณ โรงแรมกระบี่รอยัล ถนนอูตรกิจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพันธนู ใจกว้าง หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวรายงาน

จังหวัดกระบี่ มีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผัสดังโพรง ที่มีการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก การเลี้ยงผัสดังโพรงจึงจำเป็นต้องมีระบบการจัดการฟาร์มหรือระบบการผลิต ที่ได้มาตรฐานและการตลาด ในปัจจุบันจังหวัดกระบี่ได้มีการส่งเสริมกลุ่มแปลงใหญ่ผัสดังโพรง กลุ่มส่งเสริมอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แต่ยังคงขาดการพัฒนาด้านมาตรฐานฟาร์ม GAP ผัสดังโพรง และการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการตลาด

สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฟาร์ม และการแปรรูปตามความต้องการของตลาดจังหวัดกระบี่ เพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้มาตรฐาน และสามารถยกระดับภาคการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกระบี่ ตามนโยบายที่ต้องการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาศักยภาพมาตรฐานฟาร์ม และการแปรรูปตามความต้องการของตลาดจังหวัดกระบี่ ในการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและ ได้มาตรฐานตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและเกษตรกรในการพัฒนาฟาร์มผัสดังโพรงให้ได้มาตรฐาน และมีการผลิตน้ำผัสดังโพรงที่ได้คุณภาพ เมื่อผลผลิตมีคุณภาพก็มีการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพิ่มรายได้ให้เกษตรกร สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มช่องทางการตลาดและการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกทางหนึ่งด้วย

## เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตร



ที่บริเวณศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านห้วยโป่งพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายสมพงษ์ ทองหนูชัย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) ปี 2568 ครั้งที่ 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวรลภย์ ทองบุตดี เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ , นางสาวกรรณกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ , นางสาวลักขณา พรหมเศรษฐี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) ปี 2568 ตลอดจนเกษตรกร จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยอบอุ่น

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการพื้นที่และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนในการจัดการพื้นที่ และ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาจากหมอกควันจากการเผาโดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมลพิษทางอากาศที่ประเทศไทยประสบทุกปี ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5.

นางสาวกรรณกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ด้วยในช่วงต้นปี ประเทศไทยมักจะประสบปัญหาฝุ่นละออง และ หมอกควัน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้ง อากาศแห้งและเย็น ประกอบกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดควัน ซึ่งกิจกรรมภาคการเกษตรก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดมาตรการดำเนินงานภายใต้การรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และ ฝุ่นละออง ปี 2568 เพื่อเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการจัดการทั้งในระดับพื้นที่และในระดับการส่งเสริมการเกษตรเพื่อช่วยลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ดังนี้ 1) มาตรการสร้างความตระหนักรู้และป้องปรามจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกพืชที่เสี่ยงต่อการเผา (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย) เพื่อวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงเผาใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและจุดความร้อนเพื่อติดตาม และ ประเมินความเสี่ยง พร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น 2) มาตรการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าโดยการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพ หรือการแปรรูปวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า 3) มาตรการปรับลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นพืช



หมุนเวียนหรือพืชมูลค่าสูง 4) มาตรการไม่เผาเรารับซื้อ สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเลิกเผา 5) มาตรการไฟฟ้าเป็น ควบคุมและบริหารจัดการการเผา ในการขออนุญาตตามข้อกำหนดและมาตรการของแต่ละจังหวัด 6) การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร เกี่ยวกับผลกระทบจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุอย่างถูกวิธี เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัสดุ

สำหรับการจัดงานวัน Green Day-ของอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ในวันนี้ ประกอบด้วย 1. การจัดฐานเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ดังนี้ ฐานเรียนรู้ที่ 1 การตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์และปรับโครงสร้างดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ , ฐานเรียนรู้ที่ 2 การปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังทำนา โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ , ฐานเรียนรู้ที่ 3 การอัดก้อนตอซังฟางข้าว โดย บริษัท คูโบต้า เพชรบูรณ์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านห้วยโป่งพัฒนา ,ฐานเรียนรู้ที่ 4 การเพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว (เพาะเห็ด, อาหารปลา) โดย วิสาหกิจชุมชนคนหัวเห็ดเพ็ดชะบูน และสำนักงานประมงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2.การบรรยายให้ความรู้และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมพู , บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด , บริษัท ทีพีเอสโซ่ไทย ไปโอเทค จำกัด และ บริษัท โตโยต้า เพชรบูรณ์ จำกัด.

## เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้วรุกส่งเสริม การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม



### เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้วรุกส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 ม.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุชาติ ปกป้อง เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่นาด้วยพืชใช้น้ำน้อย เพื่อการทำเกษตรและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มลดผลกระทบจากการเผา วิธีการปรับตัว และบรรเทาผลกระทบ ในพื้นที่ บ้านบุงหวาย หมู่ 3,9 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย

นายสุชาติ ปกป้อง เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ปรับระบบการผลิตและการจัดการฟาร์มเพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้ง

พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ และปรับพฤติกรรมการทำงานเกษตรให้เหมาะสม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต

ส่วนทางด้าน นายวงเดือน ทองดี เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า ในพื้นที่ดังกล่าวมีการทำนาปรังเป็นประจำทุกปี ซึ่งในช่วงเวลาเตรียมดินจะมีการเผาตอซังข้าว หลังจากได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และงานรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบด้านแนวคิด เทคนิควิธีการ การบริหารจัดการใช้พื้นที่นาด้วยพืชใช้น้ำน้อยเกษตรกรเข้าใจถึงผลกระทบของการเผา และภาวะเรือนกระจกมากขึ้น และในปี พ.ศ.ปี 2568 มีการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกถั่วลิสงแทนการปลูกข้าวนาปรังบนพื้นที่กว่า 40 ไร่ อีกด้วย

## เกษตรลำปาง ชวนต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และเครื่อง่ายวิสาหกิจชุมชนภายใน 30 ม.ค. นี้

 14/01/2568 |  15 | 

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งให้วิสาหกิจชุมชนและเครื่อง่ายทั่วประเทศ ที่ประสงค์จะดำเนินการต่อให้เร่งลงทะเบียนภายใน 30 วัน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2568 โดยสามารถติดต่อยื่นต่อทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบการ ดังนี้ (1) หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2) (2) เอกสารสำคัญแสดงการดำเนินการ (ท.ว.ช.3) (3) บัตรประชาชนของผู้ยื่นแบบ (4) หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน (5) บันทึกแจ้งความ (กรณี ท.ว.ช.2 /ท.ว.ช.3 สูญหาย) (6) ข้อบังคับ หรือข้อตกลงร่วมกันของสมาชิก (7) แผนประกอบการ และ (8) ผลการดำเนินงาน

ทั้งนี้ หากวิสาหกิจชุมชน/เครื่อง่ายวิสาหกิจชุมชนใด ไม่มาแจ้งความประสงค์จะดำเนินการเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอจะมีหนังสือแจ้งเตือนให้วิสาหกิจชุมชนมาดำเนินการต่อทะเบียน หากไม่มาดำเนินการภายใน 15 วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้งเตือน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ในฐานะนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จะเพิกถอนชื่อวิสาหกิจชุมชนออกจากทะเบียนทันที หรือวิสาหกิจชุมชนใดที่มีได้ดำเนินการแล้วสามารถมายื่นแบบคำร้องขอยกเลิกทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้เพื่อไม่ให้มีชื่อค้างอยู่ในระบบ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นประโยชน์ของวิสาหกิจชุมชนและเครื่อง่าย เพื่อนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การแข่งขันทางการค้าในอนาคต

## เกษตรอำเภอบ้านลาด ประกวดคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ



เกษตรอำเภอบ้านลาด ประกวดคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2568

นายพันวิทย์ ศรีสังงาม เกษตรอำเภอบ้านลาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2568 โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาดส่งผลงานร่วมการประกวด จำนวน 3 สาขา ได้แก่ ยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปลัมภ์) พร้อมได้มีการจัดกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร และเยี่ยมชมฐานกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการภายในกลุ่ม ณ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี



NEWS NBT PHUKET TV

ผู้ติดตาม 1.6 พัน คน

https://youtu.be/dB86Qzl1U0

14 มกราคม 2568



### NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล เกษตรจังหวัดกระบี่ เปิด โครงการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรปลอดภัย



NEWS NBT PHUKET TV

ผู้ติดตาม 1.6 พัน คน

ติดตาม

👍 0

➦ แชร์

🔖 บันทึก

⋮

## รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้นำชุมชน ต.ป่าเต็ง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2568



รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้นำชุมชน ต.ป่าเต็ง การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2568

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมต้อนรับ นางปาลลิน พวงมี

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร และร่วมให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ของนาย โกศล แสงทอง (ผู้นำชุมชน ต.ป่าเต็ง) แก่คณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์วิจัยชุมชนเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ หมู่ 1 ต.ป่าเต็ง อ.แก่งกระจาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยคณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ได้กำหนดให้มีการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2568 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน และให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการ การสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความสามารถสู่สังคม โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการส่งเสริมและการจัดสวัสดิการสำหรับปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประกอบด้วย 4 สาขา ได้แก่ สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และ สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย

สำหรับนายโกศล แสงทอง ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดและระดับเขต (สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์) เข้าร่วมการสรรหาฯ เป็นปราชญ์เกษตรแผ่นดิน ประจำปี 2568 "สาขาเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย" ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2568 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 ต่อไป



## เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตร



ที่บริเวณศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านห้วยโป่งพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายสมพงษ์ ทองหนูชัย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) ปี 2568 ครั้งที่ 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายวรลภย์ ทองบุตดี เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ , นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ , นางสาวลักขณา พรหมเศรษฐี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) ปี 2568 ตลอดจนเกษตรกร จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยยอบอุ่น

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการพื้นที่และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนในการจัดการพื้นที่ และ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาจากหมอกควันจากการเผาโดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมลพิษทางอากาศที่ประเทศไทยประสบทุกปี ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5.

นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ เกษตรอำเภอมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ด้วยในช่วงต้นปี ประเทศไทยมักประสบปัญหาฝุ่นละออง และ หมอกควัน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้ง อากาศแห้งและเย็น ประกอบกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดควัน ซึ่งกิจกรรมภาคการเกษตรก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดมาตรการดำเนินงานภายใต้การรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และ ฝุ่นละออง ปี 2568 เพื่อเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการจัดการทั้งในระดับพื้นที่และในระดับการส่งเสริมการเกษตรเพื่อช่วยลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ดังนี้ 1) มาตรการสร้างความตระหนักรู้และป้องปรามจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกพืชที่เสี่ยงต่อการเผา (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย) เพื่อวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงเผา ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและจุดความร้อนเพื่อติดตาม และ ประเมินความเสี่ยง พร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น 2) มาตรการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าโดยการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพ หรือการแปรรูปวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า 3) มาตรการปรับลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นพืชหมุนเวียนหรือพืชมูลค่าสูง 4) มาตรการไม่เผาเรารับซื้อ สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเลิกเผา 5) มาตรการไฟจำเป็น ควบคุมและบริหารจัดการการเผา ในการขออนุญาตตามข้อกำหนดและมาตรการของแต่ละจังหวัด 6) การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร เกี่ยวกับผลกระทบจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุอย่างถูกวิธี เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัสดุ

สำหรับการจัดงานวัน Green Day-ของอำเภอมืองเพชรบูรณ์ในวันนี้ ประกอบด้วย 1. การจัดฐานเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ดังนี้ ฐานเรียนรู้ที่ 1 การตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์และปรับโครงสร้างดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ , ฐานเรียนรู้ที่ 2 การปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังทำนา โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ , ฐานเรียนรู้ที่ 3 การอัดก้อนตอซังฟางข้าว โดย บริษัท คูโบต้า เพชรบูรณ์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านห้วยโป่งพัฒนา ,ฐานเรียนรู้ที่ 4 การเพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว (เพาะเห็ด, อาหารปลา) โดย วิสาหกิจชุมชนคนหัวเห็ดเห็ดชะบูน และสำนักงานประมงอำเภอมืองเพชรบูรณ์ 2.การบรรยายให้ความรู้และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมืองเพชรบูรณ์ , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมพู , บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด , บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไปโอเทค จำกัด และ บริษัท โตโยต้า เพชรบูรณ์ จำกัด.

## เกษตรกรนทบุรี จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่เกาะเกร็ด



วันที่ 14 มกราคม 2568 นางพลัศริญา อมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจังหวัดนทบุรี มอบหมายให้นางสาวชุลินา ลามส่งผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับนางสาวณรรณ กกล้าแสง เกษตรอำเภอปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน ด้านพืช ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับหมู่บ้าน จังหวัดนทบุรี ณ วัดศาลากุล ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนทบุรี

การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ ได้แก่ หน่อกล้วย เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในท้องถิ่น โดยมีเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 25 ราย

ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ การบรรยายเรื่องข้อกำหนดวิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามมาตรฐาน อย. โดยนางสาวจินตนา อภิวันท์คุณากร วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนทบุรี และการบรรยายเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจเกษตร โดยอาจารย์กฤตภพ วรอรุณธรรม วิทยากรจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

การอบรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่เกาะเกร็ด ให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ตอบสนองความต้องการของตลาดและผู้บริโภคในปัจจุบัน

## เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2568 ครั้งที่ 1

[แชร์](#) [แชท](#) [โพสต์](#)

© 13 มกราคม 2568 22:56 น. | สยามรัถออนไลน์ | ชาวชาวไทย



เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) ปี 2568 ครั้งที่ 1

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2568 ที่บริเวณศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านห้วยโป่งพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายสมพงษ์ ทองหนูชัย นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตร ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) ปี 2568 ครั้งที่ 1 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นางสาวรองกัญญา กาญจนวิบูลย์ เกษตรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในงานนี้ ได้รับการสนับสนุนและดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดงานรณรงค์สร้างการรับรู้ และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) ปี 2568 จากนายวรลภย์ ทองบุตดี เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวลักขณา พรหมเศรณี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ตลอดจนเกษตรกร จำนวน 100 คน เข้าร่วมงาน ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยอบอุ่น

ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการพื้นที่และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางแผนในการจัดการพื้นที่และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปัญหาจากหมอกควันจาก

การเผาโดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตรและพื้นที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมลพิษทางอากาศที่ประเทศไทยประสบทุกปี ตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5.

นางสาวกรองกาญจน์ กาญจนวิบูลย์ เกษตรอำเภอมืองเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ด้วยในช่วงต้นปี ประเทศไทยมักจะประสบปัญหาฝุ่นละออง และ หมอกควัน เนื่องจากเป็นช่วงฤดูแล้ง อากาศแห้งและเย็น ประกอบกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดควัน ซึ่งกิจกรรมภาคการเกษตรก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง กระทั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้กำหนดมาตรการดำเนินงานภายใต้การรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และ ฝุ่นละออง ปี 2568 เพื่อเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นการจัดการทั้งในระดับพื้นที่และในระดับการส่งเสริมการเกษตรเพื่อช่วยลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ดังนี้ 1) มาตรการสร้างความตระหนักรู้และป้องปรามจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่การเพาะปลูกพืชที่เสี่ยงต่อการเผา (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย) เพื่อวางแผนการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงเผา ใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและจุดความร้อนเพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยง พร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น 2) มาตรการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าโดยการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพ หรือการแปรรูปวัสดุเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า 3) มาตรการปรับลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยว มาเป็นพืชหมุนเวียนหรือพืชมูลค่าสูง 4) มาตรการไม่เผาเรารับซื้อ สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเลิกเผา 5) มาตรการไฟจำเป็น ควบคุมและบริหารจัดการการเผา ในการขออนุญาตตามข้อกำหนดและมาตรการของแต่ละจังหวัด 6) การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรเกี่ยวกับผลกระทบจากการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และส่งเสริมการจัดการเศษวัสดุอย่างถูกวิธี เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษวัสดุ

สำหรับการจัดงานวัน Green Day-ของอำเภอมืองเพชรบูรณ์ในวันนี้ ประกอบด้วย 1. การจัดฐานเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ดังนี้ ฐานเรียนรู้ที่ 1 การตรวจสอบความอุดมสมบูรณ์และปรับโครงสร้างดิน โดย สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ , ฐานเรียนรู้ที่ 2 การปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังทำนา โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ , ฐานเรียนรู้ที่ 3 การอัดก้อนตอซังฟางข้าว โดย บริษัท คูโบต้า เพชรบูรณ์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านห้วยโป่งพัฒนา ,ฐานเรียนรู้ที่ 4 การเพิ่มมูลค่าจากฟางข้าว (เพาะเห็ด, อาหารปลา) โดย วิสาหกิจชุมชนคนหัวเห็ดเห็ดชะบูน และสำนักงานประมงอำเภอมืองเพชรบูรณ์ 2.การบรรยายให้ความรู้และการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอมืองเพชรบูรณ์ , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์ , มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ , องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู , บริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด , บริษัท ทิพย์สุโขทัย ไบโอเทค จำกัด และ บริษัท โตโยต้า เพชรบูรณ์ จำกัด.

## เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้วรุกส่งเสริม การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แชร์ แชร์ โพสต์

🕒 14 มกราคม 2568 06:27 น. 👤 สยามรัฐออนไลน์ 📍 ชาวทั่วไป



### เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้วรุกส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 ม.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุชาติ ปกป้อง เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่นาด้วยพืชใช้น้ำน้อย เพื่อการทำเกษตรและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มลดผลกระทบจากการเผา วิธีการปรับตัว และบรรเทาผลกระทบ ในพื้นที่ บ้านบุงหวาย หมู่ 3,9 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย

นายสุชาติ ปกป้อง เกษตรอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืน เพิ่มพื้นที่สีเขียว เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรในการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย ปรับระบบการผลิตและการจัดการฟาร์มเพื่อให้การพัฒนาภาคการเกษตรมีความสมดุลและยั่งยืน รวมทั้ง

พัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจ และปรับพฤติกรรมการทำงานเกษตรให้เหมาะสม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต

ส่วนทางด้าน นายวงเดือน ทองดี เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า ในพื้นที่ดังกล่าวมีการทำนาปรังเป็นประจำทุกปี ซึ่งในช่วงเวลาเตรียมดินจะมีการเผาตอซังข้าว หลังจากได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และงานรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบด้านแนวคิด เทคนิควิธีการ การบริหารจัดการใช้พื้นที่นาด้วยพืชใช้น้ำน้อยเกษตรกรเข้าใจถึงผลกระทบของการเผา และภาวะเรือนกระจกมากขึ้น และในปี พ.ศ.ปี 2568 มีการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกถั่วลิสงแทนการปลูกข้าวนาปรังบนพื้นที่กว่า 40 ไร่ อีกด้วย

## เกษตรอำเภอบ้านลาด ประทศคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ



เกษตรอำเภอบ้านลาด ประทศคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2568 นายพันวิทย์ ศรีสังงาม เกษตรอำเภอบ้านลาดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2568 โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านลาดส่งผลงานร่วมการประกวด จำนวน 3 สาขา ได้แก่ ยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น โรงเรียนบ้านหนองจอก (อุดมธรรมอุปถัมภ์) พร้อมได้มีการจัดกระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร และเยี่ยมชมฐานกิจกรรมย่อยที่ดำเนินการภายในกลุ่ม ณ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี